

Hà Nội ngày 07 tháng 12 năm 2021

Số: ~~6041~~ /HVBCTT-HTQT
V/v Báo cáo công tác đối ngoại năm 2021

Kính gửi: - Ban Giám đốc
- Vụ Hợp tác quốc tế
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 1378-CV/HVCTQG ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2021 và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 2021

1. Bối cảnh tình hình công tác đối ngoại của cơ quan

*** Thuận lợi**

Công tác hợp tác quốc tế luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đối tác quốc tế như Đại học Middlesex, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Viện Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lào, Viện Báo chí Hàn Quốc, Trường Đảng Thiên Tân (Trung Quốc), Viện FES... có cam kết chặt chẽ.

Các đơn vị trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp chặt chẽ, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường đồng thời chủ động triển khai các hoạt động hợp tác như Khoa PTTH, Khoa Xã hội học và Phát triển, Khoa Quan hệ quốc tế...

*** Khó khăn**

Đại dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 làm ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác quốc tế. Kế hoạch đối ngoại năm 2020 và 2021 không được phê duyệt. Toàn bộ các hoạt động đoàn ra, đoàn vào bị gián đoạn.

Hệ thống văn bản quản lý và hướng dẫn các hoạt động hợp tác quốc tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chưa được ban hành để tạo cơ sở cho các hoạt động hợp tác trong bối cảnh mới.

2. Kết quả các mặt công tác đối ngoại năm 2021

Học viện đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch cụ thể về đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cán bộ. Các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

*** Chương trình đào tạo quốc tế**

Trải qua 5 năm triển khai, chất lượng và số lượng sinh viên nhập học vào Chương trình đã được gia tăng. Hiện tại, Chương trình có 146 sinh viên với 5 lớp (2 lớp đại cương và 3 lớp chuyên ngành). Các hoạt động của Chương trình tuân thủ các quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn chất lượng của Đại học Middlesex. Bên cạnh đó, Học viện đã cụ thể hóa các quy định quản lý: Quy chế đào tạo; Quy chế quản lý đào tạo và bảo đảm chất lượng; Quy chế chi của Chương trình...

*** Dự án, đề án:**

- Dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” (MOTIVE): được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022 với mục đích nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam; theo dõi, khảo sát xu hướng và quá trình thích ứng của sinh viên trong thị trường lao động thông qua nền tảng trực tuyến và đưa ra khuyến nghị để đổi mới chính sách đào tạo đại học tại Việt Nam. Dự án đã lấy thông tin khảo sát của sinh viên tốt nghiệp 2019, chuẩn bị khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2020 và khảo sát lại sinh viên tốt nghiệp 2020 sau 1 năm ra trường.

- Dự án Hỗ trợ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nâng cao năng lực thực thi chính sách của chính phủ giai đoạn 2 được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông qua trong năm 2021 và được Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc cam kết tài trợ. Trong giai đoạn 2, ngoài chương trình bồi dưỡng tại Hàn Quốc, hai bên sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng truyền thông chính sách tại Việt Nam nhằm bảo đảm tính bền vững của dự án giai đoạn 1.

*** Hội thảo, tọa đàm khoa học quốc tế**

Trong năm 2021, Học viện đã phối hợp với các đối tác tổ chức 03 hội thảo và tọa đàm khoa học quốc tế: Phối hợp với Báo Nhân Dân và KOICA tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch COVID-19” vào tháng

11/2021; phối hợp với Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân (Trung Quốc) tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Kinh nghiệm xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”; phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông châu Á (AMIC) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai”.

*** Biên bản ghi nhớ**

Ký Biên bản ghi nhớ về nâng cao năng lực giảng dạy về truyền thông và chính sách biến đổi khí hậu với viện FES (Đức). Hai bên đã tiến hành các hoạt động chung từ tháng 6/2021.

*** Hợp tác quốc tế về đào tạo**

Thực hiện Biên bản ghi nhớ với Đại học Liêu Ninh (Trung Quốc), phối hợp với Đại học Liêu Ninh làm thủ tục xét tuyển và nhập học cho 03 ứng viên học thạc sỹ theo chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2021.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ với Đại học Sookmyung (Hàn Quốc), phối hợp phía đối tác tổ chức 2 lớp học trực tuyến với chủ đề *Truyền thông Hàn Quốc* (kỳ 1) và *Văn hóa và phong cách giao tiếp của Hàn Quốc* (kỳ 2).

Tiếp nhận 01 học viên Trung Quốc sang học tập chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2021 tại Học viện (chuyên ngành Triết học).

*** Công tác quản lý lưu học sinh Lào**

Năm học 2021 – 2022, Học viện tiếp nhận 20 lưu học sinh Lào hệ đại học và 02 lưu học sinh cao học. Hiện nay, Học viện đang quản lý và đào tạo 127 lưu học sinh Lào. Học viện luôn luôn quan tâm, hỗ trợ để đảm bảo các điều kiện học tập và sinh hoạt cho lưu học sinh.

3. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại

Bộ phận phụ trách công tác đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Ban Hợp tác quốc tế. Tính đến tháng 11/2021, Ban có 08 cán bộ với trình độ học vấn như sau: 01 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sĩ và 03 cử nhân.

Nâng cao năng lực của cán bộ để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công việc luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu của Ban. Ban đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Đội ngũ cán bộ của đơn vị đã rất nỗ lực học hỏi, làm việc với tinh thần cống hiến, trách nhiệm và hoàn thành các công việc được giao. Tuy nhiên, nguồn nhân lực hiện tại vẫn chưa đáp ứng yêu cầu duy trì, nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế cũng như đào tạo quốc tế.

4. Đánh giá kết quả phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại

Những chuyển biến quan trọng như vậy có thể đạt được là nhờ những điều kiện thuận lợi đối với công tác hợp tác quốc tế. Một số thuận lợi tiêu biểu gồm: Công tác hợp tác quốc tế nhận được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Học viện.

Các văn bản quản lý về hoạt động đối ngoại được xây dựng và ban hành, góp phần tạo ra cơ chế hoạt động rõ ràng; Các đối tác quốc tế như Đại học Tổng hợp Viên (Áo), Đại học Middlesex (Anh), Viện Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (Lào), Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân, Đại học Liêu Ninh (Trung Quốc)... có cam kết hợp tác chặt chẽ và sự trao đổi về các chương trình, hoạt động hợp tác; Đội ngũ chuyên gia quốc tế gắn bó và có kế hoạch làm việc cụ thể với Học viện theo từng năm bảo đảm sự bền vững và hiệu quả của các hoạt động; Cán bộ đơn vị nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có tinh thần phấn đấu và góp ý xây dựng đơn vị phát triển. Trong công việc, mỗi cá nhân đều tự giác, chủ động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2022

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình đó, các định hướng lớn và giải pháp cơ bản của công tác Hợp tác quốc tế được xác định như sau:

1. Các định hướng lớn

Thứ nhất, duy trì bền vững chương trình liên kết quốc tế với Đại học Middlesex đồng thời phát triển các chương trình liên kết mới phù hợp với thế mạnh của Học viện.

Thứ hai, phát triển các dự án bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ và nghiên cứu khoa học. Các dự án này không chỉ giúp thu hút nguồn lực từ bên ngoài mà còn bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm việc, năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ.

Thứ ba, duy trì các tọa đàm, hội thảo khoa học quốc tế theo hình thức trực tuyến và kết hợp. Các hoạt động này giúp tạo ra không khí quốc tế, kết nối thường xuyên với các đối tác quốc tế trên thế giới.

Thứ tư, tăng cường đào tạo lưu học sinh Lào, chú trọng bảo đảm điều kiện sinh hoạt thuận tiện, đúng chế độ, chính sách và nâng cao kết quả học tập của lưu học sinh; thực hiện tốt vai trò là đơn vị điều phối các hoạt động liên quan đến lưu học sinh.

2. Các giải pháp cơ bản

Thứ nhất, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục bám sát, thực hiện tốt các quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trên cơ sở tuân thủ các quy định chung, cần vận dụng sáng tạo quan điểm “Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng” được nêu trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, tăng cường quản lý, thúc đẩy, hướng dẫn hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị trong Học viện. Trên cơ sở hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiến hành chỉnh sửa Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tạo cơ sở cho hoạt động của các khoa.

Thứ ba, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần đổi mới, đa dạng hóa hình thức hợp tác, chú ý tăng cường các hoạt động trực tuyến. Cần tránh tình trạng “đóng băng” các hoạt động hợp tác quốc tế trong một thời gian dài.

Thứ tư, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cán bộ chuyên trách về hợp tác quốc tế vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ và thông thạo ngoại ngữ. Đội ngũ cán bộ này cần thường xuyên tự trau dồi, nâng cao trình độ.

3. Kiến nghị, đề xuất

Để tiếp tục tăng cường chất lượng và hiệu quả trong công tác đối ngoại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề xuất:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sớm ban hành và hướng dẫn thực hiện Đề án tăng cường hoạt động đối ngoại trong tình hình mới để Học viện có căn cứ triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong điều kiện dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đối với công tác đào tạo cho lưu học sinh Lào, phần lớn LHS theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền lựa chọn ngành chính trị học phát triển, dẫn đến tình trạng quá nhiều LHS tập trung tại một khoa, trong khi trên thực tế Học viện có rất nhiều chuyên ngành khác phù hợp với nhu cầu xây dựng và phát triển của đất nước Lào và cũng là thế mạnh của Học viện như kinh tế chính trị, xây dựng Đảng, báo chí, truyền thông, xuất bản...

Học viện Báo chí và Tuyên truyền kính đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo CHDCND Lào có định hướng để LHS đăng ký học tập các chuyên ngành đa dạng hơn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HTQT, VT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thị Trường Giang
Nguyễn Thị Trường Giang

Tên cơ quan: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

Người phụ trách tổng hợp: Trần Thị Hồng; Số điện thoại: 0772.5555.22

I. HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN

A. Hoạt động đối ngoại trực tuyến

B. Các lớp đào tạo trực tuyến

STT	Loại hoạt động	Nội dung hoạt động	Cơ quan nước ngoài phối hợp thực hiện	Nước đối tác	Đối tượng được đào tạo	Người/cấp thực hiện đào tạo	Thời gian	Kinh phí	Cấp có thẩm quyền phê duyệt	Báo cáo	Trong KH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tập huấn	Tập huấn với Chủ nhiệm Chương trình Cử nhân quốc tế của Đại học Middlesex	Đại học Middlesex	Vương quốc Anh	Cán bộ giảng viên Chương trình Cử nhân quốc tế	Chủ nhiệm Chương trình	07/10/2021	Tự túc	Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh		Có trong KH
2	Lớp học trực tuyến	Lớp học trực tuyến kì 1/2021, chủ đề "Truyền thông Hàn Quốc"	ĐH Nữ sinh Sookmyung	Hàn Quốc	Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền	Ban Giám hiệu Đại học Nữ sinh Sookmyung	tháng 3 - 6/2021	Kinh phí tài trợ	Thường trực Ban Bí thư		Có trong KH
3	Lớp học trực tuyến	Lớp học trực tuyến kì 2/2021, chủ đề "Văn hóa và phong cách giao tiếp của Hàn Quốc"	ĐH Nữ sinh Sookmyung	Hàn Quốc	Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền	Ban Giám hiệu Đại học Nữ sinh Sookmyung	tháng 8 - 11/2021	Kinh phí tài trợ	Thường trực Ban Bí thư		Có trong KH

II. HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

A. Các hội nghị, hội thảo trực tuyến												
STT	Tên hội nghị/ hội thảo	Cơ quan nước ngoài phối hợp thực hiện	Nội dung hoạt động	Số đại biểu Việt Nam	Đại biểu nước ngoài		Thời gian	Kinh phí	Báo cáo	Cấp có thẩm quyền phê duyet	Trong KH	Ghi chú
					Số lượng	Đến từ nước						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tọa đàm khoa học	Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân	Kinh nghiệm xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc	15	15	Trung Quốc	16/11/2021	Kinh phí thường xuyên		Thường trực Ban Bí thư	Có trong KH	

B. Các hội nghị, hội thảo tổ chức dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến

STT	Tên hội nghị/ hội thảo	Cơ quan nước ngoài phối hợp thực hiện	Nội dung hoạt động	Số đại biểu Việt Nam	Đại biểu nước ngoài		Thời gian	Kinh phí	Báo cáo	Cấp có thẩm quyền phê duyet	Trong KH	Ghi chú
					Số lượng	Đến từ nước						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch Covid-19	Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc	Hội thảo khoa học quốc tế	60	4	Hàn Quốc	09-11-2021	kinh phí tài trợ và kinh phí khoa học		Thường trực Ban bí thư	Có trong KH	
2	Truyền thông khoa học "Quản lý hiệu tại và tương lai"	Trung tâm Thông tin và Truyền thông châu Á (AMIC)	Hội thảo khoa học quốc tế	50	400	Châu Á	20,27/11 4/12/2021	Kinh phí HTQT và kinh phí khoa học		Thường trực Ban Bí thư	Có trong KH	

Tên cơ quan: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2022**I. HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN****A. Hoạt động đối ngoại trực tuyến**

STT	Loại hoạt động	Nội dung hoạt động	Cơ quan nước ngoài phối hợp thực hiện	Nước đối tác	Cấp chủ trì		Thời gian	Kinh phí	Ghi chú
					Phía Việt Nam	Phía nước ngoài			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến

STT	Loại hoạt động	Nội dung hoạt động	Cơ quan nước ngoài phối hợp thực hiện	Nước đối tác	Đối tượng được đào tạo	Người/cấp thực hiện đào tạo	Thời gian	Kinh phí	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lớp học trực tuyến	Lớp học trực tuyến kì 1/2022	ĐH Nữ sinh Sookmyung	Hàn Quốc	Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền	Giảng viên Đại học Nữ sinh Sookmyung	tháng 2 - 7/2022	Kinh phí tài trợ	Thường trực Ban Bí thư
2	Lớp học trực tuyến	Lớp học trực tuyến kì 2/2022	ĐH Nữ sinh Sookmyung	Hàn Quốc	Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền	Giảng viên Đại học Nữ sinh Sookmyung	tháng 8 - 12/2022	Kinh phí tài trợ	Thường trực Ban Bí thư
3	Lớp bồi dưỡng trực tuyến	Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí - truyền thông cho CHDCND Lào	Học viện Chính trị hành chính quốc gia Lào	Trung Quốc	cán bộ báo chí - truyền thông của CHDCND Lào	Học viện Báo chí và Tuyên truyền	Tháng 10/2022	Kinh phí hiệp định do Học viện CTQG phân bổ	Thường trực Ban Bí thư

II. HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

A. Hội nghị, hội thảo trực tuyến

STT	Tên hội nghị/ hội thảo	Cơ quan nước ngoài phối hợp thực hiện	Nội dung hoạt động	Số đại biểu Việt Nam	Đại biểu nước ngoài		Thời gian	Kinh phí	Ghi chú
					Số lượng	Đến từ nước			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Hội thảo dự án Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp	Hiệp hội các trường đại học AlmaLaurea	Truyền thông về kết quả thực hiện dự án	50	5	Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo	Quý I	Kinh phí tài trợ	
2	Tọa đàm trực tuyến	Đại học La Trobe	Tác động của dịch bệnh Covid-19 tới quan hệ thương mại Việt Nam-Australia	30	5	Úc	Quý II	Kinh phí hợp tác quốc tế	
3	Tọa đàm trực tuyến	Đại học Tổng hợp quốc gia Pháp	Kinh tế số, chuyển đổi số: Kinh nghiệm của Pháp và bài học cho Việt Nam	30	5	Pháp	Quý III	Kinh phí hợp tác quốc tế	

B. Hội nghị, hội thảo tổ chức dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến

STT	Tên hội nghị/ hội thảo	Cơ quan nước ngoài phối hợp thực hiện	Nội dung hoạt động	Số đại biểu Việt Nam	Đại biểu nước ngoài		Thời gian	Kinh phí	Ghi chú
					Số lượng	Đến từ nước			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hội thảo khoa học quốc tế về truyền thông chính sách	Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)	Trao đổi kinh nghiệm	60	5	Hàn Quốc	Tháng 11/2022	Kinh phí tài trợ của Koica; kinh phí HTQT và Kinh phí khoa học của HVBCTT	

IV. ĐOÀN VÀO

1

STT	Tên đoàn	Trưởng Đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	Số người	Số ngày	Thời gian	Kinh phí	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Đại học Sookmyung	Chuyên gia	Hàn Quốc	Giảng dạy trực tiếp cho sinh viên lớp trực tuyến (lớp thứ 14)	1	5	Quý II	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	Có Biên bản ghi nhớ kèm theo
2	Đại học Sookmyung	Chuyên gia	Hàn Quốc	Giảng dạy trực tiếp cho sinh viên lớp trực tuyến (lớp thứ 15)	1	5	Quý III	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	Có Biên bản ghi nhớ kèm theo
	Đại học Tổng hợp Hamburg	GS. Peter Rodenberg	Đức	Thảo luận chương trình hợp tác, tập huấn cho giảng viên khoa Phát thanh Truyền hình về kỹ năng sản xuất truyền hình và sinh viên Học viện về phương pháp nghiên cứu	1	5	Quý III	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
	Đại học Tổng hợp Viên	GS. Thomas Bauer	Áo	Tập huấn cho giảng viên và giảng bài cho sinh viên Chương trình quốc tế	1	5	Quý IV	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
3	Đại học Middlesex	Chuyên gia	Anh	Dự Lễ tốt nghiệp Trao đổi chuyên môn với giảng viên và giảng dạy cho sinh viên Chương trình CNQT	1	5	Quý III	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	
	Đại học Middlesex	Chuyên gia	Anh	Dự Lễ khai giảng Trao đổi chuyên môn với giảng viên và giảng dạy cho sinh viên Chương trình CNQT	1	5	Quý IV	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	

5	Đại học Bournemouth	Chuyên gia	Anh	Tập huấn phương thức đào tạo, marketing và tuyển sinh chương trình liên kết trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đào tạo	3	5	Quý IV	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
4	Trường đảng Thành ủy Trùng Khánh (Trung Quốc)	Lãnh đạo	Trung Quốc	Hợp tác quốc tế tại trường Đảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19	5	5	Quý III	Kinh phí thường xuyên	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
5	Trường đảng Thành ủy Thiên Tân (Trung Quốc)	Lãnh đạo	Trung Quốc	Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị tại trường Đảng	5	5	Quý IV	Kinh phí thường xuyên	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
6	Tạp chí Spark	Alison Theaker	Anh	Trao đổi chuyên môn với giảng viên và giảng dạy cho sinh viên	1	5	Quý IV	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
7	Đoàn đại biểu Trung tâm Truyền thông ASEAN (AMIC)	Chuyên gia	ASEAN	Tham gia hội thảo khoa học quốc tế về truyền thông	7	5	Quý III	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
8	Đoàn Cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA	Lãnh đạo	Hàn Quốc	Trao đổi, triển khai kế hoạch hợp tác năm 2022	5	1	Quý II	Kinh phí thường xuyên	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
9	Đại học Korea	Chuyên gia	Hàn Quốc	Tham gia giảng dạy, nghiên cứu, xây dựng đề án giảng dạy truyền thông chính sách cùng Học viện	1	30	Quý III	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
10	Viện Báo chí Hàn Quốc	Chuyên gia	Hàn Quốc	Triển khai nghiên cứu về công chúng báo chí truyền thông	3	5	Quý IV	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>

11	Viện các nguồn lực văn hóa Hàn Quốc	TS, Uhm Seung Yong	Hàn Quốc	Tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho giảng viên Tổ phương pháp của Học viện	1	5	Quý III	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
12	Đại học Minh Trị	Giáo sư AKIRA NAKAMURA	Nhật Bản	Giảng dạy các chuyên đề về quản trị công, lãnh đạo học và thống nhất chương trình học tập, nghiên cứu chi tiết tại Nhật Bản	5	5	Quý II	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
13	Đại học Jules Verne	TS. Justin Wadlow	Cộng hòa Pháp	Trao đổi chuyên môn với giảng viên và giảng dạy cho sinh viên Học viện	1	5	Quý III	Phía đối tác: Vé máy bay quốc tế khứ hồi Phía Học viện: chi phí ăn ở, đi lại, dịch thuật và các chi phí liên quan	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>
14	Viện Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào	Lãnh đạo Viện	CHDCND Lào	Trao đổi, bàn bạc kế hoạch hợp tác giữa hai đơn vị và kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng báo chí cho CHDCND Lào	5	5	Quý II	Kinh phí thường xuyên	<i>Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ chuyển thành hoạt động trực tuyến</i>

ĐOÀN RA

STT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Nước đi	Đối tác làm việc	Nội dung hoạt động	Số thành viên	Số ngày	Thời gian thực hiện	Kinh phí	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ngân sách Nhà nước (Kinh phí thường xuyên)										
1	Đoàn cán bộ lãnh đạo Học viện	Ban Giám đốc	Trung Quốc	Trường Đảng Thành ủy Trùng Khánh, Đại học Sư phạm Quảng Tây	Tham dự tọa đàm về lý luận và trao đổi hợp tác giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Trường Đảng Thành ủy Trùng Khánh theo MOU Kết nối quan hệ hợp tác trao đổi về đào tạo và nghiên cứu khoa Học với Đại Học sư phạm Quảng Tây	5	5	Quý III	Kinh phí thường xuyên	Thực hiện theo MOU
2	Đoàn cán bộ, giảng viên Học viện	Ban Giám đốc	Hàn Quốc, Nhật Bản	Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc Đại học Korea Đại học Minh Trị Thành phố Kokubuji	Thảo luận việc triển khai dự án hỗ trợ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nâng cao năng lực thực thi chính sách giai đoạn 2 Trao đổi khả năng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị công địa phương giữa Học viện và Đại học Minh Trị và thành phố Kokubuji	5	7	Quý IV	Kinh phí thường xuyên (Học viện tự lo vé máy bay quốc tế khứ hồi, ăn ở)	
3	Đoàn cán bộ, giảng viên Học viện	Ban Giám đốc	Hàn Quốc	Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc	Theo dự án "Hỗ trợ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nâng cao năng lực thực thi chính sách của Chính phủ" giai đoạn 2	20	14	Quý III	Kinh phí tài trợ	

4	Đoàn cán bộ lãnh đạo và cán bộ, giảng viên Học viện	Ban Giám đốc	Lào	Bộ Giáo dục và Đào tạo Lào, Viện Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào	Trao đổi về đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường tuyên sinh lưu học sinh Lào đến Học viện Báo chí và Tuyên truyền	5	5	Quý III	Kinh phí thường xuyên	
II. Ngân sách khác										
1	Đoàn cán bộ Học viện	Ban Giám đốc	Hàn Quốc	Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc Quỹ Báo chí Hàn Quốc	Tham gia tập huấn và dự hội thảo khoa học quốc tế	3	5	Quý II	Kinh phí tài trợ	
2	Đoàn cán bộ Học viện	Ban Giám đốc Trưởng Ban	Bồ Đào Nha	Hiệp hội các trường Đại học ALMA LAUREA	Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khảo sát, hội thảo và tập huấn nâng cao năng lực dự án quốc tế "Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Việt Nam"	3	5	Quý III	Kinh phí tài trợ	
3	Đoàn cán bộ Học viện	Ban Giám đốc Trưởng Ban	Áo	Hiệp hội các trường Đại học ALMA LAUREA	Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khảo sát, hội thảo và tập huấn nâng cao năng lực dự án quốc tế "Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Việt Nam"	3	5	Quý III	Kinh phí tài trợ	
4	Đoàn cán bộ Học viện	Ban Giám đốc Trưởng Ban	Ý	Hiệp hội các trường Đại học ALMA LAUREA	Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khảo sát, hội thảo và tập huấn nâng cao năng lực dự án quốc tế "Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Việt Nam"	3	5	Quý IV	Kinh phí tài trợ	

5	Đoàn cán bộ Học viện	Ban Giám đốc	Trung Quốc	Đại học Quảng Tây	Tham dự hội thảo về báo chí truyền thông	3	5	Quý III	Kinh phí tài trợ	Diễn đàn tổ chức định kì và Học viện đã tham dự nhiều năm liên tiếp. Kinh phí do BTC đài thọ toàn bộ
6	Đoàn cán bộ Học viện	Ban Giám đốc	Trung Quốc	Viện Khoa học xã hội Trung Quốc	Tham dự Diễn đàn Chủ nghĩa xã hội thế giới	3	5	Quý IV	Kinh phí tài trợ	Diễn đàn tổ chức định kì và Học viện đã tham dự nhiều năm liên tiếp. Kinh phí do BTC đài thọ toàn bộ
7	Các đoàn phát sinh do đối tác mời đi hội thảo, giảng dạy, tọa đàm...	Cán bộ, giảng viên Học viện	Hàn Quốc, Đức, Áo, Thái Lan, Pháp,...		Dự hội thảo, hội nghị, nghiên cứu	20			Kinh phí tài trợ và/hoặc kinh phí phát triển sự nghiệp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền	